

Viết Nam: Vi phạm pháp luật trong viết blog và xét xử các nhà báo độc lập

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Hai, 24 Tháng 9 Năm 2012 12:27

Chỉ có Viết Nam và một số người khác có thái độ thù hận với các phóng viên tự do



Nguyễn Văn Häi - Điåu Cäy (G), Phan Thanh Häi - Anhbasaigon (T) và Tä Phong Tän (DR)

□

Bä quý täi tuyên truyän chäng Nhà näc, ngày mai 24/09/2012, ba blogger Nguyễn Văn Häi (Đåu Cäy) , Phan Thanh Häi (Anhbasaigon) và bà Tä Phong Tän, sä ra tòa täi Säigän. Täi sao công luän quäc tä, tä các tä chäc nhän quyän cho đän phó thä täng Đäc Philipp Rosler và täng thäng Mä Barack Obama đäu đäc biät quan tâm đän vä này ?

Vũ Quốc Dũng - Thành phố ký ISHR - Frankfurt- Đức - 23/09/2012

RFI đặt câu hỏi với ông Vũ Quốc Dũng, thành phố ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế tại Frankfurt, Đức.

Tại sao các luật nhân quyền thực quan tâm đến các bài viết trên phiên xử này?

Thành phố ký Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Thành Phong Thành (blogger Công Lý và Số Thất) và Phan Thanh Hải (blogger AnhBaSaigon) không chỉ được các luật nhân Việt Nam, mà còn được các luật nhân quyền thực quan tâm rất lớn.

Các thành phố ký này là cuốn truyện kể đầy đủ nhất về cách đi xử của nhà cầm quyền Việt Nam đi với những người bị họ xem là bắt bớ đúng chính kiến, nghĩa là chính quyền Việt Nam hoàn toàn không chấp nhận các nhân quyền căn bản như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí như Việt Nam đã cam kết với quốc tế, mà cũng không tôn trọng quyền xét xử công bằng theo luật tự do hình sự Việt Nam.

Chính quyền Việt Nam càng vẽ ra hình ảnh của những blogger xa xôi thì mọi người càng thấy rõ ràng, những người này chúng làm cái gì sai, ngoài việc thực hiện các quyền mà mọi con người đều phải có từ khi sinh ra, dù họ là người Việt Nam hay là người Pháp, Thái Lan cũng vậy.

Thực tế ngày nay công nghệ internet cũng là một phương tiện truyền thông như bao phương tiện truyền thông truyền thống khác như báo chí, truyền hình, phát thanh. Đánh vào các blogger là những "nhà báo công dân" như Điếu Cày, Công Lý và Số Thất, AnhBaSaigon là đánh vào giới làm báo và quyền tự do báo chí.

Mà tự do báo chí là thước đo cho một xã hội tự do và tôn trọng nhân quyền. Nó rất nhu cầu, các chính quyền rất thích trong khi đổ vào giới ký giả để không gây hiểu lầm rằng họ đàn áp quyền tự do báo chí. Chỉ có Việt Nam và một số quốc gia có thái độ thù hận với các phóng viên tự do. Đây là điều gây phẫn nộ cho các luật nhân quyền thực.

Tôi nhận xét rằng, mọi quan tâm của các luật nhân quyền thực cần được xem là họ muốn quan

Việt Nam: Vi phạm pháp luật trong viết blog và xét xử các nhà báo độc lập

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Hai, 24 Tháng 9 Năm 2012 12:27

tâm của dân luật Việt Nam. Gia đình, bạn bè, người bạn cùng nghề các nhân nhân này và các blogger Việt Nam đã đóng góp rất lớn trong việc đưa ra ánh sáng và lôi kéo sự chú ý của quốc tế.

Xét về luật quốc tế thì việc giam giữ 3 blogger này đã vi phạm thế nào?

Tôi đã đọc báo cáo trình và kết luận điếu tra của công an đối với 3 blogger này và nhận thấy các cáo trình vi phạm thô bạo quyên tỵ do ngôn luận và báo chí. Điếu Cày, AnhBaSaigon và Tô Phong Trần bắt giam giữ vì họ là thành viên của nhóm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do.

Phải xem họ là thành viên nhà báo công dân (citizen journalist) hoạt động xây dựng mạng lưới thông tin đa chiều cho nên việc đàn áp họ và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do là đàn áp quyên tỵ do báo chí.

Chính quyền Việt Nam hiện không chấp nhận các nhà báo độc lập và báo chí tự nhân. Việc làm của nhóm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do vì thế bị chính quyền xem là phạm pháp theo luật Việt Nam, mặc dù nằm trong phạm vi của quyên tỵ do ngôn luận của điếu 19 Công ước Quốc Tế về Quyên tỵ Dân sự và Chính Trị. Điếu này cho thấy, Việt Nam vi phạm cả hai mặt luật pháp và thế c.

Cho điếu nay, 30 năm sau khi tham gia Công ước Quốc Tế về Quyên tỵ Dân Sự và Chính Trị, chính quyền Việt Nam vẫn chưa thay đi luật pháp trong nước cho phù hợp với hiệp ước quốc tế về nhân quyên tỵ này. Trên thế c chính quyền cũng phạm nhân quyên tỵ do ngôn luận trong tất c các phiên xử nhng người bắt điếu chính kiến. Đây là mặt vi phạm đã bị quốc tế nhũu lên án và về xử 3 blogger l này là mặt bắt tức cho họ sự vi phạm này.

Xét theo luật Việt Nam thì sự kiện chính quyền giam giữ 3 blogger này là tuân thế hay vi phạm pháp luật của chính Việt Nam ?

Tôi xin điếu c trình nhng hợp Điếu Cày đi có thế minh họ a c thế, vì qua trình nhng hợp này, chúng ta sẽ thấy sự lúng túng của chính quyền Việt Nam trong việc thế thi pháp luật Việt Nam và củ i

cùng, đã hành động phi pháp đối bắt giữ, kết án lòn thọt nhọt và gia hạn giam giữ lòn thọt 2.

Chúng ta biết ông Điếu Cày hiện đã bị giam liên tục gần 5 năm rồi. Trong lòn giam giữ thọt 2 này, ông đã bị tùm giam xẹp xẹp 2 năm, mà chưa được đưa ra tòa trong khi Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) của Nhà nước Việt Nam cho phép tùm giam tòng công tòng đã là 20 tháng.

Bộ Luật Tố tụng Hình Sự quy định khi hết hạn tùm giam thì phải trả do cho ông. Nhưng đến nay, ông Điếu Cày vẫn bị giam mà không có mặt lòn gì thích hợp lý và hợp pháp cho ông, cho gia đình và cho luật sư của ông.

Tròng hợp này được biết vì chưa có nhà bắt động chính kiến nào lòn bị đưa xử tòng hòng vòn y trong các năm gần đây. Chẳng riêng yòng tòng này cũng cho thấy tính chất chính trị của vụ án. Chúng tôi xem ông Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải là tù nhân chính trị, không phải vì ông đã hoạt động chính trị mà vì chính quyòng giam giữ ông bị nhòng động công chính trị đến tòng và phi pháp.

Còng nhòng lòn ròng, tròng đây, khi ông bị bắt lòn thọt nhọt, công an Việt Nam đã nhòng lòn thọt m vòn và đe dọa sẽ truy tòng ông vòn mặt tòng kinh tòng nào đó, mặc dù nhòng hoòng động báo chí và biết tình chất Trung Quốc của ông hoàn toàn không đáng gì đến vòn đòng kinh tòng.

Cùng, ông bị kết tòng tòng thuòng trong mặt vòn xòng vô lý nhọt thòng giòng. Ngoài số tòng phọt rọt cao, mặt căn nhà của ông bị tòng ch thu, mặt căn nhà khác bị phá hòng. Gia đình ông luôn bị sách nhòng u và hành hòng. Điếu Cày cho thấy rõ thêm tính chất chính trị của vụ án thòng nhọt.

Đòng ngày 19.10.2010 là ngày ông mãn hạn tù thì chính quyòng đã không trả do cho ông, mà lòn tiếp tục giam ông vòng lý do là ông "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".

Nòng quòng thòng xem là có vi phạm điếu này thì sẽ không ai hiòng tòng sao mà chính quyòng Việt Nam đã không truy tòng ông tòng năm 2008. Bộ công an Việt Nam xuất phát tòng mặt thòng công lý khó hiòng nhòng thòng. Chính vì thòng mà Điếu Cày và các bòng ông đã được đưa lòn Việt Nam nhòng hòng, vì hòng xem

Việt Nam cũng chính là Việt Nam mà họ sợ gọi phải.

Hội đồng Nhân quyền Quốc tế ISHR có đòi hỏi nào và đã có hoạt động để đòi phóng viên vì cạm bẫy trái phép này?

Lập trình sau như một câu hỏi Hội đồng Nhân quyền Quốc tế (ISHR) từ những ngày đầu của Việt Nam là chính quyền Việt Nam phải trả lời do các khốc và vô điều kiện cho 3 blogger này, vì chính quyền Việt Nam đã vi phạm các luật nhân quyền quốc tế liên luật Việt Nam.

Là một tổ chức nhân quyền quốc tế, ISHR rất cần các thông tin xác thực và cập nhật. ISHR biết rõ các hoạt động của 3 blogger này, ngay từ khi mới xuất hiện vào cuối năm 2007 và được cung cấp đầy đủ thông tin và hình ảnh của họ từ các blogger Việt Nam.

Chúng tôi có đầy đủ bài viết đánh giá chính xác họ đã hoạt động bất bạo động như những người bảo vệ nhân quyền theo tiêu chuẩn Human Rights Defenders của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi được cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến họ. Cho nên ISHR đã tin khi đăng một cuộc phỏng vấn toàn diện cho họ.

Cuộc phỏng vấn đó bao gồm việc làm rõ sự cáo buộc của chính quyền khi chính quyền đang mua giấy tờ để các thông tin này.

Chúng tôi phỏng vấn các chính phủ để hỏi lên tiếng đòi Việt Nam phải cho biết nội dung giam giữ và cho thân nhân cũng như luật sư được tiếp xúc với họ trong giai đoạn trước khi đưa họ ra xét xử.

Chúng tôi đòi phải cho biết tình trạng sức khỏe của họ khi có những tin đồn không hay.

Chúng tôi yêu cầu các tòa để tiếp nhận Tây phương cũng nên giám sát phiên xử, đòi phải có phiên xử công khai, thực tế xét xử minh bạch và phiên tòa công bằng. Chúng tôi xem công việc trao đổi với những người ủng hộ cho 3 blogger này là rất cần thiết để phải tiếp tục cho công việc

chung đä c thä c hiä n mä nh mä và có hiä u quä .

ISHR ý thä c rä ng, công viä c chä hiä u quä khi có sä làm viä c chung giä a các tä chä c dân sä Việt Nam và quä c tä .

Nhä ng đóng góp khiêm nhä ng cä a ISHR sä chä có ý nghĩa, nä u đä c đä tä trong khung cä nh hä p tác đó. Chúng tôi biä t rä t nhiä u tä chä c quä c tä bä n cũng hoä t đä ng nhä vä y và cho rä ng đây là nhä ng viên gä ch lót đä ng cho các công viä c kä tiä p.

Mä i hoä t đä ng nhä vä y sä giúp xây đä ng sä liên kä t chä t chä giä a xã hä i dân sä Việt Nam và quä c tä trong viä c cùng nhau đä u tranh chä ng lä i nä n vi phạm nhân quyền nä i Việt Nam.